
รายงานการประชุมคณะบริหาร 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

วันอังคารท่ี 30 ตุลาคม 2561 ครั้งท่ี 2/2562 

ผู้มาประชุม 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายแต๋ง  อินทา นายก อบต.

สะเอียบ 
แต๋ง  อินทา  

2 นายสันต์  แสนอุ้ม รองนายก อบต.
สะเอียบ 

สันต์  แสนอุ้ม  

3 นายบุญช่วย สาทุ่ง รองนายก อบต.
สะเอียบ 

บุญช่วย สาทุ่ง  

4 นายศรชัย อยู่สุข เลขานุการนายก 
อบต.สะเอียบ 

ศรชัย อยู่สุข  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาฯ ประเสริฐ  แก้วกุฬา  
2 นายสมาน สะเอียบคง รองประธานสภาฯ สมาน สะเอียบคง  
3 นายยงค์ วิลัยรัตน์ สมาชิกสภาฯ หมู่ 1 ยงค์ วิลัยรัตน์  
4 นายวิชัย  รักษาพล สมาชิกสภาฯ หมู่ 1 วิชัย  รักษาพล  
5 นายธีระวฒัน์ สุทธิกุลนันท์ สมาชิกสภาฯ หมู่ 2 ธีระวฒัน์ สุทธิกุลนันท์  
6 นายอินจันทร์  ดอกค า สมาชิกสภาฯ หมู่ 2 อินจันทร์  ดอกค า  
7 นายสมบัติ  อินต๊ะปัญญา สมาชิกสภาฯ หมู่ 3 สมบัติ  อินต๊ะปัญญา ลา 
8 นายสมบัติ  เสาวะระ สมาชิกสภาฯ หมู่ 3 สมบัติ เสาวะระ  
9 นายศักดิ์ณรงค์  อุดม สมาชิกสภาฯ หมู่ 4 ศักดิ์ณรงค์  อุดม  

10 นายสายันต์  ขันทะบุตร สมาชิกสภาฯ หมู่ 5 สายันต์ ขันทะบุตร ลา 
11 นายชัพวิชญ์  ไชยภิสาร สมาชิกสภาฯ หมู่ 5 ชัพวิชญ์  ไชยภิสาร  
12 นายก้าน  บุญทิพย์ สมาชิกสภาฯ  หมู่ 6 ก้าน บุญทิพย์ ลา 
13 นายนิพลธ์  สะเอียบคง สมาชิกสภาฯ หมู่ 6 นิพลธ์ สะเอียบคง  
14 นายอ านวย สะเอียบคง สมาชิกสภาฯ หมู่ 7 อ านวย สะเอียบคง  
15 นายพัฒน์ อยู่สุข สมาชิกสภาฯ หมู่ 8 พัฒน์ อยู่สุข  
16 นายธงชัย  ปั๋นจา สมาชิกสภาฯ หมู่ 8 ธงชัย ปั๋นจา  
17 นายอภิชาติ  รุ่งเรือง สมาชิกสภาฯ หมู่ 9 อภิชาติ รุ่งเรือง  
18 นายปราโมทย์  ผัดขัน สมาชิกสภาฯ หมู่ 9 ปราโมทย์ ผัดขัน  
19 นายสมาน สะเอียบคง สมาชิกสภาฯ หมู่ 10 สมาน สะเอียบคง  
20 นายอภิชาติ สร้อยเงิน สมาชิกสภาฯ หมู่ 10 อภิชาติ สร้อยเงิน  
21 นส.สุภาวดี ธรรมไชยางกูร ปลัด อบต. สุภาวดี ธรรมไชยางกูร  

22 นายชุมพร จันทร์หมื่น ผอ.รพ.สต.บ้านป่าเลา ชุมพร จันทร์หมื่น  
23 นายสมมิ่ง เหมืองร้อง สารวัตรก านันต าบล

สะเอียบ 
สมมิ่ง เหมืองร้อง  



24 นายสันติ พิริยพรวิจิตร พนักงานพิทักษ์ป่า สันติ พิริยพรวิจิตร  
25 นายเชิดศาสตร์ เสมทิพย์ พนักงานพิทักษ์ป่า เชิดศาสตร์ เสมทิพย์  
26 นายวุฒิชัย สุขรักษ์ พนักงานราชการ วุฒิชัย สุขรักษ์  
27 นายวุฒิชัย ตุ้ยดา เจ้าพนักงานป้องกันฯ วุฒิชัย ตุ้ยดา  
28 นางเกศวรางค์ เขม้นเขตวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผนปฏิบัติการ 
เกศวรางค์ เขม้นเขต
วิทย ์

 

29 นายสมมิตร เสาวะระ ก านันต าบลสะเอียบ สมมิตร เสาวะระ  
30 นายสมบัติ สลักหล่าย ผอ.รพ.สต.สะเอียบ สมมิตร เสาวะระ  
31 นายเกษม กันทะวงศ์ ผอ.รพ.สต.บ้านนา

หลวง 
เกษม กันทะวงศ์  

32 นายสุรชาติ จะเฮิง ผอ.กองช่าง สุรชาติ จะเฮิง  
33 นางรัตนา ยะกุมาร ผอ.กองการศึกษา รัตนา ยะกุมาร  

 
34 

นางละอองดาว  ดอนแก้ว นักวิชาการคลัง
ช านาญการ 

ละอองดาว ดอนแก้ว  

35 นายณัฐปคัลภ์  ศรีค าภา สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดแพร่ 

ณัฐปคัลภ์ ศรีค าภา  

36 นส.ทัศนีย์ นาระเดช นักจัดการงานท่ัวไป
ช านาญการ 

ทัศนีย์ นาระเดช  

37 นางตุลารัตน์ แสงมณี นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ 

ตุลารัตน์ แสงมณี  

38 นส.อัมพร กับปินะ เจ้าพนักงานพัสดุ
ปฏิบัติงาน 

อัมพร กับปินะ  

39 นางวิไลวรรณ ดอนแก้ว นักวิชาการเงินและ
บัญชีช านาญการ 

วิไลวรรณ ดอนแก้ว  

40 นส.สุภาภรณ์  โพรงแก้ว นักวิชาการศึกษา
ช านาญการ 

สุภาภรณ์  โพรงแก้ว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมผู้บริหาร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

วันอังคารท่ี  30 ตุลาคม  2561 ครั้งท่ี 2/2562 

ผู้มาประชุม 

1. นายแต๋ง  อินทา   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
2. นายสันต์  แสนอุ้ม   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
3. นายบุญช่วย  สาทุ่ง   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
4. นายศรชัย  อยู่สุข   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายประเสริฐ แก้วกุฬา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ  
2. นายสมาน  สะเอียบคง  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ   
3. นายยงค์  วิลัยรัตน์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 1 
4. นายวิชัย  รักษาพล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 1 
5. นายธีระวฒัน ์ สุทธิกุลนันท์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 2 
6. นายอินจันทร์ ดอกค า   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 2  
7. นายสมบัติ  อินต๊ะปัญญา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 3 ลา 
8. นายสมบัติ    เสาวะระ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 3  
9. นายศักดิ์ณรงค์ อดุม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 4  
10. นายสายันต์  ขันทะบุตร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 5   ลา 
11. นายซัพวิชญ ์ ไชยภิสาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 5 
12. นายก้าน  บุญทิพย์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 6 ลา 
13. นายนิพลธ์  สะเอียบคง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 6 
14. นายอ านวย  สะเอียบคง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 7   
15. นายพัฒน ์  อยู่สุข   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 8  
16. นายธงชัย  ปั๋นจา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 8     
17. นายอภิชาติ  รุ่งเรือง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 9  
18. นายปราโมทย์ ผัดขัน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 9 
19. นายสมาน  สะเอียบคง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 10 
20. นายอภิชาติ      สร้อยเงิน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 10 
21. นส.สุภาวดี  ธรรมไชยางกูร  ปลัด อบต. 
22. นายชุมพร  จันทร์หมื่น  ผอ.รพ.สต.บ้านป่าเลา 
23. นายสมมิ่ง  เหมืองร้อง  สารวัตรก านันต าบลสะเอียบ 
24. นายสันติ  พิริยพรวิจิตร  พนักงานพิทักษ์ป่า 
25. นายเชิดศาสตร์ เสมทิพย์   พนักงานพิทักษ์ป่า 
26. นายวุฒิชัย  สุขรักษ์   พนักงานราชการ 

 
27.นายวุฒิชัย... 
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27.นายวุฒิชัย  ตุ้ยดา   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน 
28.นางเกศวรางค์ เขม้นเขตวิทย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
29.นายสมมิตร  เสาวะระ  ก านันต าบลสะเอียบ 
30.นายสมบัติ  สลักหล่าย  ผอ.รพ.สต.สะเอียบ 
31.นายเกษม  กันทะวงศ์  ผอ.รพ.สต.บ้านนาหลวง 
32.นายสุรชาติ  จะเฮิง   ผอ.กองช่าง 
33.นางรัตนา  ยะกุมาร   ผอ.กองการศึกษา 
34.นางละอองดาว ดอนแก้ว  นักวิชาการคลังช านาญการ 
35.นายณัฐปคัลภ์ ศรีค าภา   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดแพร่ 
36.นส.ทัศนีย์  นาระเดช  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
37.นางตุลารัตน์  แสงมณี   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
38.นส.อัมพร  กับปินะ   เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
39.นางวิไลวรรณ ดอนแก้ว  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
40.นส.สุภาภรณ์  โพรงแก้ว  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

 
เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 
  
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

1.1 แจ้งพนักงานจ้างเหมาของกองการศึกษา 
เนื่องจาก ศพด.บ้านนาหลวง ปฏิบัติงานเพียงคนเดียว ซึ่ง กองการศึกษาได้เล็งเห็นถึงความจ าเป็น
ท่ีจะต้องมีการจ้างเหมาผู้ช่วยเพื่อมาปฏิบัติหน้าท่ีในการสลับบุคลากรในการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อไม่ให้
งานสะดุด ช่ือพนักงานจ้างเหมา นางสาววิภาพร แสนอุ้ม เริ่มปฏิบัติงานในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 
2561 เป็นต้นไป 

ท่ีประชุม -รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

ท่ีประชุม -รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว เมื่อวันท่ี  11  ตุลาคม  2561 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 

  -ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 ร่วมงานประเพณีก๋ินสลากหลวง ณ วัดพระบาทม่ิงเมืองวรวิหาร จังหวัดแพร่ ประจ าปี 2561 
ในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 

 
นายแต๋ง... 
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นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-ขอเชิญผู้อ านวยการกองการศึกษา น าเสนอในท่ีประชุมวันนี ้

นางรัตนา ยะกุมาร ผอ.กองการศึกษา 

-เรียนท่านนายก อบต.สะเอียบ ท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ทางกองการศึกษาฯได้รับหนังสือ      
จากอ าเภอในการขอความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 

1. ให้ต าบลเข้าร่วมขบวนแห่รวมเป็นของอ าเภอแต่ละอ าเภอ ของสะเอียบได้รับเป็นขบวนขันเงินดอกไม้ จ านวน    
5 คู่  

2. ให้ผู้น าคณะบริหาร เข้าร่วมขบวนกิ๋นสลากด้วย 
3. ขบวนท่ีจะเดินร่วมกับนายอ าเภอพร้อมคณะ 

การจัดขบวนเดินในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 คนท่ีเดินร่วมขบวน จะเริ่มเดินในเวลา 08.00 น. ขบวนเคล่ือน 
เริ่มเดินออกจากตลาดแพร่ปรีดา ไปท่ีวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ในการเดินร่วมกับนายอ าเภอ ขอต าบลละ     
5 คน ต าบลสะเอียบจะส่งท่านใดบ้างขอน าเสนอท่ีประชุม 

นายแต๋ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอยีบ 

-จะมีนายก อบต./รองสันต์/เลขาศรชัย/รองประธานสภาฯ/ประธานสภาฯ/ 

นางรัตนา ยะกุมาร ผอ.กองการศึกษา 

-การแต่งกาย เส้ือขาว กางเกงสุภาพ งบประมาณในการร่วมขบวนครั้งนี้เบิกไมไ่ด้ ขออนุมัติเก็บเงินเพื่อไว้ใช้เป็นกองกลาง 
สรุปได้ดังนี้ 

-คณะผู้บริหาร คนละ 100/สมาชิกสภาฯ คนละ 50/ผู้อ านวยการกอง คนละ 100/พนักงาน คนละ 30 บาท 

นายประเสริฐ แก้วกุฬา ประธานสภาฯ 

-ตามท่ีได้รับแจ้งมาเก็บคนละ 50 บาท เอาเงินกองทุนออกรวมเลย 

นายธงชัย ปั๋นจา สมาชิกสภา หมู่ 8 

-ขอเสนอความเห็นขอให้เก็บเงินในครั้งนี้ทุกคน ไม่ต่ ากว่า 50 บาท หรือจะให้มากกว่าก็ได้ เพราะว่า เงินกองกลางท่ีเก็บ
รวบรวมได้เอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินและจ าเป็นดีกว่า ในท่ีประชุมเห็นเป็นอย่างไร  

ที่ประชุม -รับทราบและเห็นชอบ 

 4.2  การขอรับบริจาคโลหิตจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดดอน
ชัย ต าบลสะเอียบ 

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

       -งานบริจาคโลหิต... 
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-งานบริจาคโลหิต ขอสมาชิกสภา หมู่บ้านละ 1 คน จะได้หรือไม่ 

นายสมบัติ สลักหล่าย ผอ.รพ.สต.สะเอียบ 

-การหาต้องประสานแต่ละหมู่บ้าน ต้ังเป้าเป็นอย่างน้อย 100 ยูนิตเลือด โรงงานสุราแห่งละ 2 คน ได้ 20 คน ก็ได้อยู่ 
เราจะมาจัดการกันอย่างไรต่อไป 

นายเกษม กันทะวงศ์ ผอ.รพ.สต.บ้านนาหลวง 

-ปัญหามันอยู่ในช่วงท ามาหากินของชาวบ้าน วันท่ี 8-9 พฤศจิกายน ท่ีท าไปเพราะหวังเป็นงานเฉลิมพระเกียรติ รัชกาล   
ท่ี 9 ในตอนนั้น 

นายสมบัติ สลักหล่าย ผอ.รพ.สต.สะเอียบ 

-ในปี 2562 เราวางแผนกันใหม่ ขอเล่ือนเป็นสัปดาห์สุดท้าย ของเดือนกุมภาพันธ์ ของปีต่อไป จะได้หรือไม่ เพื่อเป็นการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ในท่ีประชุมมีความเห็นว่าอย่างไร  การบริจาคโลหิตของสะเอียบ ปีต่อไป ขอปีละ        
1 ครั้ง  

นายสมม่ิง เหมืองร้อง สารวัตรก านันต าบลสะเอียบ 

-ของทางปกครองขอรับบริจาคโลหิต 3 เดือน เจาะหนึ่งครั้ง สม่ าเสมออยู่แล้ว ขอพิจารณาจะได้ตามเป้าหมายหรือไม่     
มันจะตรงกันหรือไม่อย่างไร 

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-ขอเสียงในท่ีประชุมว่าในปีต่อไป 2562 สะเอียบจะรับบริจาคโลหิต ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน กุมภาพันธ์ 2562 
หรือไม่ ขอมติในท่ีประชุมด้วย และในวันท่ี 9 พฤศจิกายน ก็ขอให้มาร่วมบริจาคโลหิต การแต่งกายเส้ือม่อฮ้อม 

มติที่ประชุม -รับทราบและเห็นด้วย  

 4.3 การช้ีแนวเขตป่า 

- 

 4.4  งานยี่เป็งต าบลสะเอียบ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-ประเพณียี่เป็งประจ าปี ใกล้เข้ามาแล้ว ปัจจุบันวัดไม่มีความส าคัญมากนัก ปัจจุบันมันล้าไปมาก การจัดกิจกรรม       
เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ งานยี่เป็งนั้นต้องจัดกิจกรรมรวมกันท่ีเดียว ต้องหารือกันภายในก่อน ขอเชิญ ผอ.กองการศึกษา 
น าเสนอในท่ีประชุมวันนี้ 

นางรัตนา ยะกุมาร ผอ.กองการศึกษา 

       -การจัดกิจกรรมถ้ามีการแยก... 
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-การจัดกิจกรรมถ้ามีการแยกออกไป จะท าให้มีปัญหาเรื่องเอกสาร แก้ไขหลายอย่างท าให้ล่าช้าในการรวบรวมเอกสาร 
เอกสารย้อนกลับไปกลับมา กว่าจะเก็บรวบรวมเสร็จตามงานกันจนเหนื่อย ปีท่ีแล้วการจัดงานมีปัญหา ตามมาเยอะแยะ
มากมาย 

นายสมบัติ  สลักหล่าย ผอ.รพ.สต.สะเอียบ 

-ต้องมาแก้ไขปัญหาพื้นท่ีสะเอียบ อบต.สะเอีบบจะต้องมีการส่งเสริมประเพณี 10 หมู่บ้าน เพื่องานประเพณียี่เป็งต าบล
สะเอียบ 

นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาฯ 

-ประเพณียี่เป็ง ไม่มีแผนไว้รองรับ เพราะปีท่ีแล้วเราไม่ได้จัดงาน ปัญหามันเกิดตามมามากมาย ยี่เป็งต้องให้ท้องถิ่น
สนับสนุน อบต.พร้อมสนับสนุน แต่ปัญหาอยู่ท่ีหมู่บ้านไปเข้าร่วมไม่ได้ในการรวมจุดเดียว ชาวบ้านไม่พร้อมเพราะพื้นท่ี
ห่างไกลกันมาก และต้องรับผิดชอบประชาชนหลายๆด้าน ขอประชาสัมพันธ์ว่ามันยกเลิกแผนไป และควา มสงบ          
จะไม่เกิดขึ้นในงานยี่เป็งคนด่ืมสุราเยอะ ควบคุมล าบาก ก็เลยยกเลิกไปก่อน  

นายสมม่ิง เหมืองร้อง สารวัตรก านันต าบลสะเอียบ 

-กฎหมายออกมา ไม่ท าให้งานเกิดได้ อยู่ท่ีความสามารถของผู้น า ท้ังหมดในต าบลสะเอียบ ประเพณีเกิดก่อนการจัดต้ัง 
อบต. ผู้น าต้องหาเงินมาได้ ไม่มีความจ าเป็นต้องรองบประมาณจาก อบต.ท่ีเดียว ต้องคิดเอง หาเอง ฝากข้อคิดพิจารณา
ไว้ ถ้าอบต.สะเอียบ อยากมีผลงาน ต้องหาวิธี 

นายสมบัติ สลักหล่าย ผอ.รพ.สต.สะเอียบ 

-จัดงานได้หรือไม่ได้ คงจะสร้างภาพลักษณ์ของ อบต.สะเอียบท่ีดี ชาวบ้านได้มองว่า อบต.สะเอียบไม่มีงบประมาณให้ 
อบต.ไม่สามารถด าเนินการจัดงานได้ มันมีความยุ่งยากหลายอย่างนั่นเอง 

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-ผลกระทบผมอยากน ามาทบทวนใหม่ ประเพณียี่เป็งเป็นประเพณีส าคัญของท้องถิ่นเรา พื้นท่ีหมู่บ้านห่างไกลกันมาก 
35-40 กม. ชาวบ้านไม่อยากมาร่วมจุดเดียว ประเพณียี่เป็งจะมาถึงนี้ ในวันท่ี 22 พฤศจิกายน จะจัดรวมกันท่ี หมู่ 9  
แต่ละหมู่บ้านจะร่วมกันอย่างไร ขอให้ทุกหมู่บ้านพิจารณากันเองของทุกหมู่บ้าน 

ที่ประชุม  -รับทราบและเห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเพื่อทราบ 

  5.1  แจ้งเงินโครงการพระราชด าริ ท่ีทุกหมู่บ้านได้จัดท าโครงการไปแล้ว ช่วยรายงานการใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนมาให้ องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบด้วย และงบประมาณของปี 2562 สามารถส่งโครงการพระราชด าริได้ท่ี
ส านักปลัด อบต.สะเอียบ ได้เลยตอนนี้  -นางละอองดาว  ดอนแก้ว นักวิชาการคลังช านาญการ 

 

       5.2 แจ้งช่างไฟฟ้าเข้ามาท างาน... 
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  5.2  แจ้งช่างไฟฟ้าเข้ามาท างาน อบต.สะเอียบ กองช่างได้จ้างเหมาพนักงานช่างไฟฟ้า ช่ือนายพฤกษา 
ชัยชนะ อาศัยอยู่หมู่ท่ี 10 บ้านป่าเลาเหนือ ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ พนักงานมีใบประกอบวิชาชีพ
ทางด้านช่างไฟฟ้า จะเริ่มท างานในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 -นายสุรชาติ จะเฮิง ผู้อ านวยการกองช่าง 

  5.3 แจ้งการด าเนินโครงการพระราชด าริของหมู่บ้านดอนแก้ว หมู่ 6 

ในวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2561 หมู่ 6 บ้านดอนแก้ว จะได้ด าเนินการโครงการ 3 โครงการดังนี้ 

1. โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม 
2. โครงการการตั้งครรภ์ 
3. อย. 

ใน 3 โครงการนั้น ทางหมู่บ้านจะได้เชิญชวนประชาชนมาอบรมให้ความรู้ ร่วมกับผู้น าชุมชน หมู่บ้าน ในงานนี้
ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ เป็นประธานผู้เปิดโครงการ ผมจะได้ประสานกับท่านนายก
ฯอีกครั้ง ถ้าโครงการต่างๆ ได้ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว ทางหมู่บ้านจะได้รายงานการใช้จ่ายเงินให้กับทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลสะเอียบรับทราบต่อไป  และเรียนเชิญท่านสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ด้วย 

ที่ประชุม  -รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 

  6.1  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-แจ้งวันท่ี 26-27 พฤศจิกายน 2561 หมู่ 2/3/4/5/6/7 ได้รับแจ้งจาก ปภ.จังหวัดแพร่ ให้ผมประชาสัมพันธ์        
เขาจะมาจัดอบรมเกี่ยวกับหมู่บ้านเส่ียงภัย เขามีจ านวนจ ากัดแล้ว ตอนนี้เขาให้มาประชาสัมพันธ์ 3 หมู่บ้าน ๆละ 15 
คน อบรมสถานท่ี อบต. ผมจะประสานท่ีวัดดอนชัย ค่าน้ าค่าไฟให้วัด 2 วันมีค่าอบรมตอบแทนให้ด้วย 

-แจ้งวัดแม่เต้น หมู่ 5 และวัดป่าเลา มีงานกฐิน ในวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2561  

นายธงชัย ปั๋นจา สมาชิกสภา หมู่ 8 

-ปภ.จังหวัดแพร่ แจ้งเรื่องหมู่บ้านเส่ียงภัยนั้น เขามีข้อมูลมาให้เลย บ้านผมเวลาน้ าตกลงมาขนาดใด ปริมาตรเท่าใด      
เขาจะทราบผลได้เลย เป็นข้อมูลของเขาอยู่แล้ว เขามาส ารวจกันท้ังหมดแล้ว และได้ลงความเห็นเป็นหมู่บ้านเส่ียงภัย      
ของต าบลสะเอียบ 

นายก อบต.สะเอียบ 

-ขอรายละเอียดตามหมู่บ้านไปก่อน แจ้งสมาชิกสภาทุกท่านเตรียมตัวไว้ด้วย เขาได้จัดเตรียมกันไว้หมดแล้วประมาณกี่หัว 
กี่คน แจ้งเพื่อรับทราบ 

-และแจ้งทุกหมู่บ้านรับทราบ รถพยาบาลฉุกเฉินของ อบต.สะเอียบ ใช้งานได้แล้วตลอด 24 ช่ัวโมง 

 

       6.2นายสมบัติ สลักหล่าย... 
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  6.2  นายสมบัติ สลักหล่าย ผอ.รพ.สต.สะเอียบ 

-รถฉุกเฉิน 1669 ของ อบต.สะเอียบใช้งานได้แล้ว ส่วนรถฉุกเฉินท่ีใช้ร่วมกันคาบเกี่ยวซึ่ง อบต.สะเอียบร่วมกับ รพ.สต.
สะเอียบ ยังมีรายการค่าใช้จ่ายค้างอยู่ ผมอยากจะแจ้งเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ แจ้งประชาสัมพันธ์            
ให้ประชาชนได้รับทราบด้วย ถึงการให้บริการ 1669 ตลอด 24 ช่ัวโมง 

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

 -สมาชิกในท่ีประชุมท่านใดมีเรื่องท่ีจะน าเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุมในวันนี้เพียงเท่านี้ 

 

เลิกประชุมเวลา 14.20 น. 

 

(ลงช่ือ)        ศรชัย  อยู่สุข        ผู้บันทึกการประชุม 

                                                     (นายศรชัย  อยู่สุข) 

                                   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

 

     (ลงช่ือ) แต๋ง  อินทา     ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

                                                      (นายแต๋ง  อินทา) 

                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

  


